

BÁO CÁO

Kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2020

A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020¹

I. CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ SAU THANH TRA

Từ đầu năm đến nay, hoạt động thanh tra hành chính mới hoàn thành và ban hành kết luận 01 cuộc thanh tra và 01 cuộc kiểm tra chuyển tiếp từ năm trước sang, thanh tra theo kế hoạch của năm 2020 chưa thực hiện. Thực hiện 02 cuộc thanh tra vụ việc đột xuất liên quan đến giao đất và sử dụng đất lâm nghiệp của các hộ gia đình tại xã Thượng Lộ và xã Thượng Quảng, chưa có kết luận.

1. Đối với cuộc thanh tra hành chính tại UBMTTQVN huyện

Tại cuộc thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện (*cuộc thanh tra chuyển tiếp từ năm 2019 sang*). Kết quả thanh tra đã ghi nhận Thường trực UBMTTQVN huyện cơ bản thực hiện tốt chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách và các nguồn thu; thực hiện tốt quy chế dân chủ; nội bộ cơ quan đoàn kết, thống nhất, có tinh thần trách nhiệm. Những tồn tại, hạn chế được chỉ ra qua kết quả thanh tra, đơn vị đã chủ động khắc phục, sửa chữa, chưa phát hiện dấu hiệu tham nhũng.

Tuy nhiên, vẫn còn để xảy ra một số sai phạm, tồn tại, hạn chế trong quản lý và sử dụng ngân sách và sử dụng quỹ vì người nghèo. Kết luận thanh tra đã yêu cầu xử lý đối với xe công; chấn chỉnh công tác quản lý, điều hành quỹ vì người nghèo; đồng thời thu hồi nộp vào ngân sách Nhà nước số tiền 47.791.000đ do chi ngân sách không đủ cơ sở để thanh toán.

2. Công tác kiểm tra trách nhiệm

Cuối năm 2019, triển khai cuộc kiểm tra trách nhiệm trong việc thực hiện các kết luận thanh tra; tiếp công dân; giải quyết đơn thư và phòng chống tham nhũng tại 10 cơ quan, đơn vị. Qua kiểm tra đã yêu cầu các xã, thị trấn bám sát Luật Tiếp công dân và các văn bản hướng dẫn thi hành để duy trì nghiêm túc, thường xuyên chế độ tiếp công dân, giải quyết kịp thời kiến nghị của công dân ngay tại cơ sở không để vụ việc phức tạp, kéo dài; xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện các Kết luận thanh tra theo quy định tại Nghị định số 33/2015/NĐ-CP của Chính phủ; nâng cao trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền trong công tác phòng chống tham nhũng; kịp thời xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí.

¹ Số liệu tính từ 12/11/2019-20/5/2020

Đã ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác kê khai, minh bạch tài sản thu nhập tại Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 18/02/2020. Theo Kế hoạch này, UBND huyện đã chỉ đạo Thanh tra huyện chủ động triển khai thực hiện khi có hướng dẫn của cấp trên.

3. Công tác kiểm tra chuyên ngành, liên ngành

Theo chức năng nhiệm vụ được giao, các cơ quan thuộc UBND huyện đã thực hiện kiểm tra liên ngành, chuyên ngành, cụ thể như sau:

- Phòng Kinh tế - Hạ tầng tiến hành 08 cuộc kiểm tra chuyên ngành tại 22 công trình, dự án trên địa bàn huyện; Phòng Nông nghiệp – PTNT tiến hành 01 cuộc kiểm tra chuyên ngành tại 05 cơ sở, đại lý thức ăn chăn nuôi, phân bón, thuốc thú y; Phòng Y tế kiểm tra 02 cuộc về phòng, chống dịch Covid-19. Kết quả kiểm tra, các công trình, dự án, cơ sở, đại lý chấp hành tốt, chưa phát hiện sai phạm.

- UBND huyện thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành: Tổ công tác kiểm tra việc chấp hành Chỉ thị 32/CT-UBND; Tổ công tác kiểm tra 903 về thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện; đoàn kiểm tra liên ngành về Y tế; đoàn kiểm tra về hoạt động trong lĩnh vực văn hóa; đoàn kiểm tra về quản lý tài nguyên, khoáng sản. Trong 6 tháng đầu năm đã tiến hành 16 cuộc tại 242 tổ chức, đơn vị, cá nhân, nhìn chung các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân được kiểm tra đều chấp hành tốt. Riêng đoàn kiểm tra liên ngành về Y tế phát hiện 32 cơ sở vi phạm, xử lý tại chỗ 12 cơ sở, nhắc nhở 20 cơ sở kinh doanh; đoàn kiểm tra về hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh Internet phát hiện một số cơ sở giấy phép hết hạn sử dụng, đã xử lý và hướng dẫn làm thủ tục cấp lại.

4. Việc thực hiện các kết luận thanh tra

4.1. Việc thực hiện Kết luận thanh tra 270/KL-UBND

Trên cơ sở Kế hoạch số 136/KH-UBND của UBND huyện đã xây dựng ngày 30/8/2019, năm 2020 UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 05/3/2020 và Công văn số 403/UBND-TTr ngày 01/4/2020 để chỉ đạo, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các nội dung Kết luận thanh tra số 270/KL-UBND ngày 02/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh².

UBND huyện đã chỉ đạo quyết liệt, các cơ quan, đơn vị và các xã đã tích cực triển khai thực hiện. Trong năm 2019, đã tổ chức họp kiểm điểm trách nhiệm; xây dựng kế hoạch cấp xã và cấp huyện để triển khai thực hiện; thành lập Tổ công tác. Trong 6 tháng đầu năm 2020, Phòng TN&MT đã tiến hành thu thập toàn bộ các hồ sơ có liên quan về việc giao, nhận đất lâm nghiệp trên địa bàn toàn huyện (*trong đó 11.639,3 ha đã có hồ sơ và 1.868,3 ha chưa có hồ sơ*); rà soát lại ranh giới và diện tích của Ban Quản lý rừng phòng hộ đã bàn giao cho các xã Thượng Long, Thượng Quảng, và người dân sử dụng; tiếp nhận bản đồ, biên bản giao nhận đất của Vườn Quốc gia Bạch Mã cho 02 xã Hương Phú và Hương Lộc sử dụng.

Tổ chức rà soát ranh giới do Ban quản lý rừng phòng hộ huyện bàn giao trước đây cho các địa phương. Qua rà soát, đã giải quyết được một số vướng mắc

² Trong đó, Công văn số 403/UBND-TTr chỉ đạo thực hiện Kết luận thanh tra số 117/KL-UBND ngày 26/3/2020 Chủ tịch UBND tỉnh về việc quản lý và sử dụng đất lâm nghiệp của Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Nam Đông.

tại xã Hương Sơn, Thượng Nhật và cơ bản đã xác định được ranh giới trên bản đồ, riêng xã Hương Lộc đã xác định cụ thể ranh giới tại thực địa. Các địa phương còn lại đều có sự sai khác, chênh lệch giữa số liệu bàn giao và thực tế rà soát, một số địa phương như: Hương Hữu, Hương Giang (cũ), vẫn chưa xác định được diện tích trước đây Ban quản lý rừng phòng hộ huyện đã sử dụng.

Tuy nhiên, do các loại bản đồ, số liệu trước đây bàn giao là tài liệu giấy, hệ tọa độ không đồng nhất nên không thể sử dụng để kiểm tra, rà soát lại trên thực tế. Việc triển khai đo đạc lại diện tích, ranh giới trên thực địa đòi hỏi kinh phí rất lớn, nhưng chưa thể bố trí được kinh phí để thực hiện. Qua rà soát ranh giới trên bản đồ, diện tích của một số xã có sự chênh lệch giảm lớn so với Kết luận 270³. Một số xã tiến độ rà soát diện tích đất lâm nghiệp đã cấp Giấy CNQSD đất có nguồn gốc từ Ban quản lý rừng phòng hộ huyện, Vườn Quốc gia Bạch Mã bàn giao tiến độ còn chậm. Đa số diện tích đất lâm nghiệp người dân đã sử dụng trước khi nhận bàn giao, nên việc xác định lại ngoài thực địa gặp nhiều khó khăn.

4.2. Đối với cuộc thanh tra tại UBMTTQVN huyện, các kiến nghị tại kết luận đã chấp hành nghiêm túc. Riêng số tiền thu hồi đã nộp 37.800.000đ, đạt 79,0%.

4.3. Đối với cuộc thanh tra liên quan thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp trong năm 2018, đến nay còn 02 doanh nghiệp chưa nộp với số tiền 175,3 triệu đồng⁴.

II. CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỔ CÁO

1. Công tác tiếp công dân

Công tác tiếp công dân luôn được Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo HĐND và UBND huyện quan tâm tổ chức, thực hiện, nhất là sau khi có Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị, đồng chí Bí thư Huyện ủy đã phối hợp với lãnh đạo HĐND và UBND huyện tổ chức các cuộc tiếp dân định kỳ tại các xã, thị trấn. Các kiến nghị, phản ánh của công dân được lãnh đạo Huyện trả lời trực tiếp, đồng thời ban hành 06 văn bản⁵ để chỉ đạo các cơ quan chức năng, các xã, thị trấn giải quyết theo đúng thẩm quyền, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thắt chặt khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Kết quả: Tiếp dân định kỳ trong 6 tháng đầu năm là 20 buổi, tăng 04 buổi so cùng kỳ năm trước. Cụ thể, 15 buổi tại Ban Tiếp công dân huyện không có kiến nghị, phản ánh; 05 buổi tại xã Thượng Quảng, Hương Phú, Hương Lộc, Thượng Lộ và thị trấn Khe Tre có 27 kiến nghị, phản ánh/24 lượt người. Trong đó, buổi tiếp công dân tại xã Thượng Lộ do lãnh đạo HĐND và UBND tỉnh chủ trì. Duy trì 83 lượt tiếp công dân thường xuyên tại Ban Tiếp công dân huyện (*giảm 04 lượt so cùng kỳ năm trước*) có 22 kiến nghị, phản ánh. Tiếp công dân đột xuất không có.

³ Thượng Long giảm gần 200ha không tìm ra nguyên nhân; Hương Hữu và Hương Giang (cũ) bàn giao cả diện tích tự nhiên toàn xã.

⁴ Công ty TNHH Long Phụng 100,0 triệu đồng; Công ty TNHH Thành Đức 75,3 triệu đồng

⁵ Bí thư Huyện ủy ban hành: Kết luận số 204-KL/HU, ngày 23/12/2019; Kết luận số 230-KL/HU, ngày 05/3/2020; Kết luận số 317-KL/HU, ngày 29/4/2020;

Chủ tịch UBND huyện ban hành: Thông báo số 20/TB-UBND ngày 22/2/2019; Công văn số 243/UBND-VP ngày 5/3/2020; Công văn số 567/UBND-VP ngày 29/4/2020

Các ý kiến, kiến nghị của công dân tập trung chủ yếu các nội dung: Mở đường sản xuất do Thủy điện Thượng Nhật tích nước; mở đường gom sản xuất do ảnh hưởng đường cao tốc La Sơn – Túy Loan; mở đường liên thôn Đa Phú – Hà An; chỉnh lý, cấp mới và cấp bổ sung Giấy CNQSD đất; giải quyết hoàn trả lại đất sản xuất ở Tổ dân phố 3 thị trấn Khe Tre; giải quyết tranh chấp đất sản xuất, lối đi; kiến nghị xử lý chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường; kiến nghị về quy hoạch đất ở; chế độ, chính sách nghỉ trước tuổi, có công... các kiến nghị, phản ánh đã được chỉ đạo cơ quan chức năng, các xã, thị trấn tham mưu UBND huyện giải quyết. Tuy nhiên, nhiều vụ việc phức tạp, mặc dù đã tích cực giải quyết nhưng đa số các vụ việc còn vướng mắc⁶ đến nay vẫn còn tồn đọng.

2. Công tác tiếp nhận và giải quyết đơn thư

Đơn thư lý, giải quyết trong kỳ 45 đơn (*43 đơn tiếp nhận trong kỳ*, *02 đơn kỳ trước chuyển sang*), tăng 06 đơn so với năm trước. Trong đó, đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND huyện 06 đơn, tương đương cùng kỳ trước; đơn thuộc thẩm quyền các cơ quan, xã, thị trấn 39 đơn, tăng 09 đơn so cùng kỳ năm trước.

- Đối với 06 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND huyện, bao gồm 04 đơn kiến nghị⁷ và 02 đơn tranh chấp đất đai⁸. Trong đó, đơn kiến nghị của bà Lê Thị Cẩm Nhung và đơn của bà Nguyễn Thị Bích Ngọc đã được giải quyết dứt điểm, tạo được sự đồng thuận cao. Riêng 02 đơn tranh chấp đất đai và 02 đơn kiến nghị do có nhiều tình tiết phức tạp, hiện nay các cơ quan chuyên môn tham mưu UBND huyện tiếp tục thụ lý giải quyết⁹.

- Đối với 39 đơn thuộc thẩm quyền của các cơ quan, xã, thị trấn, đến nay đã giải quyết 28 đơn, còn 11 đơn đang tiếp tục giải quyết.

3. Công tác hòa giải ở cơ sở

Bên cạnh công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, công tác hòa giải do các hòa giải viên ở các thôn, tổ dân phố thực hiện có vị trí rất quan trọng, góp phần giữ gìn tình làng nghĩa xóm, tăng cường tình đoàn kết, ổn định trật tự an toàn ở địa phương. Trong 6 tháng đầu năm đã củng cố, kiện toàn 60 Tổ hòa giải ở cơ sở trên 60 thôn, tổ dân phố với 394 hòa giải viên tham gia. Tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho các đối tượng là hoà giải viên, tuyên truyền viên cơ sở, cấp phát tài liệu về nghiệp vụ hòa giải, kỹ năng hòa giải và kiến thức pháp luật liên quan đến công tác hòa giải tại địa phương. Kết quả tiếp nhận 37 vụ việc có nhu cầu hòa

⁶ Kết luận số 204-KL/HU yêu cầu giải quyết 6 vụ việc, đến nay mới thực hiện được 03 vụ việc (*kiến nghị của bà Hoàng Thị Lưu, ông Trần Văn Quyết và ông Trần Văn Trà*); Kết luận số 230-KL/HU yêu cầu giải quyết 7 vụ việc, đến nay mới thực hiện được 03 vụ việc (*kiến nghị của ông Mai Xuân Dũng, ông Nguyễn Ban và của ông Huỳnh Văn Diệt*); Kết luận số 317-KL/HU, yêu cầu giải quyết 2 vụ việc, đến nay chưa thực hiện được. Tiếp dân tại Thượng Lộ có 03 kiến nghị, đến nay đang chỉ đạo giải quyết.

⁷ Đơn kiến nghị của: ông Võ Kỳ thôn 10 Hương Hòa đề nghị mở đường vào nhà ở; bà Lê Thị Cẩm Nhung thôn Đa Phú, xã Hương Phú đề nghị chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp; ông Trần Quang Minh TDP II, thị trấn Khe Tre đề nghị cấp Giấy chứng nhận QSD đất; bà Nguyễn Thị Bích Ngọc thôn 8 xã Hương Hòa (cũ) nội dung khiếu nại hành vi.

⁸ Đơn tranh chấp đất lâm nghiệp của ông Trần Văn Sang, thôn Dổi, xã Thượng Lộ và đơn tranh chấp đất lâm nghiệp của bà Trương Thị Phiến, thôn 6 xã Thượng Quảng.

⁹ 02 đơn tranh chấp đất đai đang giao cho Thanh tra huyện tiến hành thanh tra vụ việc để giải quyết; đơn kiến nghị của ông Võ Kỳ đang giao Phòng KT-HT phối hợp xã Hương Xuân giải quyết; đơn kiến nghị ông Trần Quang Minh giao Phòng TNMT tham mưu giải quyết.

giải, liên quan chủ yếu các mâu thuẫn giữa anh em, bà con xóm giềng, tranh chấp đất đai, hôn nhân gia đình... Đến nay, hòa giải thành 23 vụ việc; hòa giải không thành 06 vụ việc; đang hòa giải 08 vụ việc.

4. Quản lý nhà nước về tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Quản lý nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo luôn được chú trọng để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc. Thanh tra huyện tham mưu UBND huyện ban hành 01 kế hoạch¹⁰ và 14 văn bản có liên quan để lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Hiện nay, các cơ quan, đơn vị, địa phương đang tổ chức triển khai thực hiện theo đúng Kế hoạch.

III. CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN)

a) Công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật

UBND huyện và các cơ quan, đơn vị, địa phương đã chủ động gắn chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội để tuyên truyền, vận động, chấn chỉnh cán bộ, công chức, doanh nghiệp và người dân chấp hành các quy định về PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Bên cạnh đó, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thông qua các chuyên đề bồi dưỡng, tập huấn để lồng ghép tuyên truyền pháp luật PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Kết quả: Trung tâm Bồi dưỡng chính trị tổ chức cho 04 lớp/214 lượt người là đối tượng Đảng, Đảng viên mới, Đoàn thanh niên... tham dự; Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện tổ chức 142 cuộc/10.257 lượt người tham dự. Tổ chức soạn thảo in và cấp phát 8.815 bản tờ rơi có nội dung tuyên truyền các luật; phối hợp phát sóng trên hệ thống đài truyền thanh cơ sở với 24 lần; đăng 32 lượt tin, bài trên Trang thông tin điện tử UBND huyện; tổ chức 04 cuộc thi có nội dung tuyên truyền pháp luật với 110 lượt người tham dự.

b) Công tác ban hành văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo

Trong kỳ, Ban Thường vụ Huyện ủy đã hành 10 văn bản¹¹ các loại để lãnh đạo, chỉ đạo. Trên cơ sở các kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Huyện ủy, UBND huyện đã ban hành 09 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo¹², và triển khai thực hiện công tác phòng,

¹⁰ Kế hoạch 57/KH-UBND ngày 25/02/2020 tuyên truyền các văn bản Luật về tiếp công dân, giải quyết đơn thư năm 2020.

¹¹ Huyện ủy ban hành: Chương trình số 24-CTr/HU, ngày 12/02/2020 về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020; Kết luận số 214 – KL/HU, ngày 17/02/2020; các báo cáo công tác nội chính và PCTN Quý I và hàng tháng; Báo cáo số 496-BC/HU ngày 05/5/2020 sơ kết 5 năm thực hiện CT 50-CT/TW ngày 7/12/2015 của Bộ chính trị về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng"; Báo cáo số 502-BC/HU ngày 13/5/2020 về kết quả thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW ngày 10/1/2019 của Bộ Chính trị và Quy định 1963-QĐ/TU, ngày 10/5/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực"; Báo cáo sơ kết thực hiện Quy định 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị và Quy định 2083-QĐ/TU, ngày 18/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân".

¹² UBND huyện ban hành: Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 05/02/2020 công tác Phòng chống tham nhũng năm 2020; Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 18/02/2020 về kiểm tra công tác kê khai, minh bạch TSTN; Ban hành Quyết định số 436/QĐ-UBND ngày 04/5/2020 về chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020; Báo cáo số 26/BC-UBND ngày 11/02/2020 về khắc phục khuyết điểm, hạn chế theo sau kiểm điểm của tập thể UBND huyện năm 2019; báo cáo về tình

chống tham nhũng. Các văn bản ban hành kịp thời, bám sát các quy định của cấp trên và tình hình thực tế của địa phương. Đến nay, các cơ quan, đơn vị, địa phương cơ bản chấp hành tốt.

c) Tình hình tổ chức thực hiện trong công tác phòng, chống tham nhũng

Ban Thường vụ Huyện ủy trực tiếp lãnh đạo khối nội chính, trong đó có công tác phòng, chống tham nhũng. Hằng năm, căn cứ các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy và Chương trình hành động 08 – CT/HU, Huyện ủy xây dựng kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo UBND huyện, các tổ chức cơ sở Đảng thực hiện. Đồng thời mỗi quý tổ chức giao ban khối nội chính để nắm thông tin, tình hình và định hướng nhiệm vụ thực hiện. Đối với UBND huyện, công tác PCTN được giao cho Thanh tra huyện tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện và tham mưu báo cáo. Do thực hiện nhiệm vụ kiêm nhiệm, nên việc tham mưu công tác PCTN tại UBND huyện chưa được chuyên sâu, nhiều nội dung trong công tác phòng và chống tham nhũng chưa được toàn diện.

2. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng

a) Việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch

- Công tác công khai minh bạch các hoạt động đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quan tâm thực hiện nghiêm túc, với nhiều hình thức như: đăng tải trên cổng thông tin điện tử; đăng tải trên phần mềm quản lý văn bản và điều hành; niêm yết; công khai trong các cuộc họp; công khai trong cộng đồng dân cư (lĩnh vực đất đai, TNMT...); đấu thầu qua mạng (lĩnh vực ĐTXD).

Đối với lĩnh vực đấu thầu qua mạng, từ đầu năm đến 15/5/2020 đã tổ chức 12 gói thầu thuộc ngân sách huyện, đạt 100%¹³ với giá trúng thầu gần 40,2 tỷ đồng/tổng giá trị mời thầu hơn 43,0 tỷ đồng, tiết kiệm ngân sách gần 2, 9 tỷ đồng.

Việc công khai các kết luận thanh tra, kiểm tra, quyết định giải quyết khiếu nại, và PCTN đã được thực hiện nghiêm túc với nhiều hình thức như: công bố công khai tại hội nghị, tại cuộc họp; niêm yết tại trụ sở cơ quan, đơn vị; tại Ban Tiếp công dân huyện và đăng tải trên Trang thông tin điện tử của huyện¹⁴...

Đối với lĩnh vực đất đai, tài chính, ngân sách và mua sắm tài sản công, UBND huyện đã ban hành văn bản để thực hiện công bố công khai theo đúng quy định¹⁵, đến nay chưa tiếp nhận ý kiến phản ánh qua công khai.

b) Việc xây dựng, ban hành và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn

Việc thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm về nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính ngân sách theo các Nghị định của Chính phủ¹⁶, đã được các cơ quan chuyên

hình sử dụng trái phép tài sản công và nhận quà tặng không đúng quy định trong dịp tết Nguyên đán Canh Tý 2020; Báo cáo Kết quả thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019;...

¹³ Số liệu được UBND huyện báo cáo Sở kế hoạch và đầu tư tại văn bản số 616/UBND-TCKH ngày 15/5/2020

¹⁴ Đã thực hiện công khai 01 kết luận thanh tra; 02 văn bản xử lý sau thanh tra;

¹⁵ Thông báo số 17/TB-UBND ngày 04/02/2020 về công bố công khai kế hoạch SD đất năm 2020 của huyện Nam Đông; Quyết định số 109/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 của UBND huyện về công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020; Thông báo số 72/TB-UBND ngày 25/5/2020 về công bố công khai bổ sung kế hoạch SDD năm 2020.

¹⁶ Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan hành chính nhà nước; Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013

môn, các đơn vị sự nghiệp và các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc. Trong đó 28 cơ quan, đơn vị, địa phương¹⁷ triển khai thực hiện từ khi Nghị định số 130/2005/NĐ-CP được ban hành; các cơ quan khối Mặt trận, đoàn thể thực hiện từ năm 2017; 27 trường học và 02 trung tâm (*Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp; Trung tâm VH TT&TT*) thực hiện từ năm 2019 theo Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 03/01/2019 của UBND huyện. Trong năm 2020 có 02 xã và 02 cơ quan chuyên môn sửa đổi, bổ sung định mức tiêu chuẩn tại quy chế chi tiêu nội bộ.

c) Việc cán bộ, công chức, viên chức nộp lại quà tặng

Thực hiện Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCTN; Chỉ thị số 33/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Canh Tý vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và Công văn số 454/UBND-TTr ngày 18/01/2020 của UBND tỉnh về tổ chức thực hiện nghiêm Luật PCTN và quy định tặng quà, nhận quà tặng. UBND huyện đã tổ chức quán triệt đến các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và CBCC thực hiện nghiêm túc.

Qua theo dõi và tổng hợp báo cáo của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện, trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, UBND huyện chưa phát hiện trường hợp sử dụng tài sản công trái phép, không đúng quy định, lãng phí; chưa phát hiện việc tặng quà, nhận quà tặng không đúng quy định.

d) Việc xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 04/5/2015 của UBND huyện về quy chế văn hóa công sở và Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 03/8/2015 của UBND huyện về Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Trong 6 tháng đầu năm, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 20/12/2020 về xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2009-2025 tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn huyện và Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 10/3/2020 về triển khai Đề án xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học trên địa bàn huyện giai đoạn 2020-2025.

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32/CT-UBND ngày 22/12/2016 của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh kỷ cương, kỷ luật hành chính trên địa bàn tỉnh và Quyết định số 1847/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ nhằm không ngừng nâng cao văn hóa công vụ, góp phần hình thành phong cách ứng xử, lễ lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đảm bảo tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động thực thi nhiệm vụ, công vụ. UBND huyện đã ban hành Quyết định số 80/QĐ-UBND ngày 13/01/2020 về việc kiện toàn thành viên Tổ Công tác về kiểm tra công vụ, trong 6 tháng đầu năm 2020, Tổ Công tác đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-TCT ngày 15/01/2020 và tiến hành kiểm tra đột xuất 5 đợt/tại 5 xã, qua kiểm tra toàn thể

sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và Nghị định 43/2006/NĐ-CP, ngày 25/4/2006, Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

¹⁷ Bao gồm: 10 xã, thị trấn, Văn phòng HU, 13 cơ quan chuyên môn và 04 đơn vị sự nghiệp.

công chức, viên chức đều có thái độ và tác phong chuẩn mực trong việc ứng xử đối với tổ chức, công dân; chấp hành nghiêm túc về giờ giấc công vụ.

d) Việc luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác

Việc chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP đã được UBND huyện và các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc. Các cơ quan, đơn vị địa phương đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác trong nội bộ đối với 08 trường hợp nhằm phù hợp với tình hình thực tế tại mỗi cơ quan, đơn vị.

Trong 6 tháng đầu năm UBND huyện đã ban hành Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 10/4/2020 về ban hành Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức thuộc các cơ quan, đơn vị và các xã thị trấn trên địa bàn huyện, theo đó đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác 03 trường hợp là công chức địa chính từ xã này sang xã khác.

e) Việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản và thu nhập

Thực hiện Công văn số 1870/TTCP-C.IV, ngày 21/10/2019 của Thanh tra Chính phủ, UBND huyện đã tạm dừng tổ chức việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập năm 2019, chờ Nghị định của Chính phủ ban hành.

f) Việc xem xét, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách

Trong 6 tháng đầu năm 2020 không có trường hợp nào vi phạm bị xem xét, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu do để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

g) Việc thực hiện cải cách hành chính

- Đã báo cáo tổng kết chương trình tổng thể về Cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020 định hướng 2021-2030.

Đã ban hành Kế hoạch kiểm soát, rà soát, đánh giá TTHC của huyện năm 2020 tại Quyết định số 73/QĐ-UBND; đồng thời đã chỉ đạo Trung tâm Hành chính công huyện (TT HCC) rà soát, bổ sung và niêm yết công khai các TTHC theo quy định tại TT HCC và trên Trang thông tin điện tử của huyện (Trang TTĐT), tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân đến giao dịch.

- Tiếp tục chỉ đạo TT HCC tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ 7 hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính có liên quan đến lĩnh vực: Chứng thực, Hộ tịch, Xây dựng, Đăng ký kinh doanh, Đất đai, Lao động - Thương binh và Xã hội theo Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 12/4/2018 của UBND tỉnh.

100% hồ sơ TTHC của tổ chức, công dân khi hoàn thành được hướng dẫn đánh giá mức độ hài lòng trực tuyến tại hệ thống Dịch vụ công; 100% hồ sơ đạt mức “hài lòng” và “rất hài lòng”. Kết quả khảo sát định kỳ hàng tháng, hàng quý được niêm yết tại TT HCC và Trang TTĐT.

- Tích cực tuyên truyền, vận động, hướng dẫn cá nhân, tổ chức trên địa bàn nộp hồ sơ trực tuyến và nộp, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. Trong 6 tháng đầu năm có 476 hồ sơ đăng ký trực tuyến, 221 hồ sơ đăng ký nộp và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Trong 6 tháng đầu năm, tổng số hồ sơ giải quyết nhiều ngày (*có ghi phiếu hẹn*) và hồ sơ giải quyết trong ngày (*không ghi phiếu hẹn*) là 2.232 hồ sơ (*Từ ngày 01/12/2019 - 20/5/2020*). Đã giải quyết 2.041 hồ sơ, trong đó: giải quyết đúng và trước hạn 2.011 hồ sơ, đạt tỷ lệ 98.5%; giải quyết trễ hạn 30 hồ sơ¹⁸, chiếm tỷ lệ 1.5%. 191 hồ sơ chưa đến hạn, đang xử lý, không có hồ sơ đang xử lý quá hạn.

- UBND huyện tiếp tục duy trì hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Công bố 373 quy trình thuộc 42 lĩnh vực được ban hành lại phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo Quyết định số 1143/QĐ-UBND ngày 11/10/2018; tổ chức niêm yết tại trụ sở UBND huyện, đăng tải trên Trang TTĐT của huyện: namdong.thuathienhue.gov.vn và gửi đến Sở Khoa học và Công nghệ để theo dõi, tổng hợp. Đã ban hành mục tiêu chất lượng năm 2020, Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng, kế hoạch đánh giá nội bộ và các hoạt động liên quan khác.

h) Việc tăng cường áp dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, điều hành

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành đã thực hiện có chất lượng và hiệu quả. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đều trang cấp máy vi tính cho cán bộ, công chức, viên chức và sử dụng có hiệu quả các phần mềm dùng chung. Ngoài ra, còn sử dụng các phần mềm để thực hiện trong công tác chuyên môn như: phần mềm kế toán, phần mềm quản lý hộ tịch...; đã kết nối mạng nội bộ Metronet và mạng Internet. Việc quản lý cán bộ, công chức, viên chức thông qua phần mềm Hệ thống xác thực tập trung (SSO) đang từng bước đi vào nề nếp. Thường xuyên củng cố và hoàn thiện Trang TTĐT của huyện để cập nhật những thông tin, tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đồng thời cập nhật, đăng tải các TTHC nhằm giúp cho tổ chức và công dân thuận tiện trong giao dịch công việc.

i) Việc đổi mới phương thức thanh toán, trả lương qua tài khoản

100% các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn huyện đã thực hiện phương thức thanh toán, trả lương qua tài khoản theo Chỉ thị số 20/2007/CT-TTg ngày 24/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng

a) Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng qua hoạt động tự kiểm tra nội bộ

Trong 6 tháng đầu năm 2020 UBND huyện chưa phát hiện, xử lý tham nhũng qua hoạt động tự kiểm tra nội bộ.

b) Kết quả công tác thanh tra và việc phát hiện, xử lý các vụ việc tham nhũng qua hoạt động thanh tra, thẩm tra xét duyệt quyết toán

Kết quả cụ thể đã được nêu tại phần I “Công tác thanh tra, kiểm tra”. Đến nay, chưa phát hiện vụ việc, dấu hiệu tham nhũng qua hoạt động thanh tra và thẩm tra phê duyệt quyết toán.

¹⁸ 17 hồ sơ thuộc lĩnh vực Đất đai, 11 hồ sơ lĩnh vực Công an, 01 hồ sơ thuộc lĩnh vực liên thông Người có công, 01 hồ sơ thuộc Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh

c) Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và việc phát hiện, xử lý tham nhũng qua giải quyết khiếu nại, tố cáo

Kết quả cụ thể đã được nêu tại phần II “Công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC”. Qua giải quyết đơn thư, UBND huyện chưa phát hiện có dấu hiệu tham nhũng.

4. Kết quả thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng

UBND huyện đã chỉ đạo Thanh tra huyện gắn công tác thanh tra hành chính, thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật, thanh tra chuyên đề với việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Chưa triển khai thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

5. Kết quả thực hiện Chiến lược Quốc gia về PCTN

Kết quả thực hiện 5 nhóm giải pháp trong Chiến lược Quốc gia về PCTN đã có những chuyển biến tích cực trên nhiều mặt như: Công tác tuyên truyền, quán triệt văn bản của Đảng và Nhà nước về PCTN được đẩy mạnh, đã nâng cao được nhận thức cán bộ, công chức, viên chức; trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt. Vai trò của Mặt trận và các tổ chức đoàn thể xã hội trong tiếp cận thông tin, phản ánh, kiểm tra, giám sát không ngừng được phát huy. Công tác thanh tra, kiểm tra; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo được tăng cường, góp phần phát hiện và ngăn ngừa kịp thời các hành vi tham nhũng. Công tác cải cách hành chính được tập trung đẩy mạnh. Công tác xây dựng, ban hành và thực hiện các chế độ, định mức tiêu chuẩn được thực hiện nghiêm túc. Phát huy tốt quy chế dân chủ trong mọi hoạt động, công khai, minh bạch không ngừng được đi vào chiều sâu, thực chất.

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

- Công tác thanh tra, kiểm tra đã được UBND huyện và Chủ tịch UBND huyện quan tâm chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện và đạt được kết quả tích cực, mặc dù chưa triển khai thanh tra theo kế hoạch, nhưng đã kịp thời thanh tra đột xuất liên quan đến đất đai, là một trong những lĩnh vực nóng và phức tạp hiện nay; phát hiện và kiến nghị xử lý đúng sai phạm, có lý, có tình, tạo được sự đồng thuận cao.

Mối quan hệ phối hợp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra giữa các địa phương, các ngành đã được chú trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho các cán bộ, công chức tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra; bàn bạc, thảo luận, phản biện các dự thảo kết luận, kiến nghị trước khi ban hành, làm cho chất lượng các cuộc thanh tra, kiểm tra không ngừng được nâng lên.

- Công tác tiếp công dân tăng về số lượt tiếp; quy trình, thủ tục tiến hành chặt chẽ; chất lượng trong tiếp nhận thông tin, đối thoại, xử lý được nâng lên, đặc biệt vai trò lãnh đạo và mối quan hệ phối hợp giữa Bí thư Huyện ủy với HĐND và UBND trong công tác tiếp công dân. Trong đó nhiều ý kiến, kiến nghị được chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của huyện và các địa phương kịp thời giải quyết trực tiếp, tránh được việc phát sinh đơn thư.

- Công tác PCTN được UBND huyện chỉ đạo thực hiện quyết liệt trên nhiều lĩnh vực, chú trọng các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, đến nay chưa có vụ việc tham nhũng,

lãng phí đến mức phải xử lý kỷ luật trở lên.

2. Khó khăn, tồn tại, hạn chế

- Trong 6 tháng đầu năm 2020 việc thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, giải quyết KNTC và PCTN gặp nhiều khó khăn nhất định. Một mặt do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, toàn xã hội phải thực hiện cách ly theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; mặt khác nhân sự cơ quan Thanh tra huyện giám, chưa được bổ sung, trong khi đó số cuộc thanh tra đột xuất tăng so với cùng kỳ, tính chất vụ việc phức tạp.

- Cán bộ trung tâm vào các đoàn thanh tra và giải quyết KNTC do phải thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nơi công tác nên mặc dù có tên trong thành phần các đoàn thanh tra, kiểm tra, nhưng chưa dành nhiều thời gian và tâm huyết cho nhiệm vụ được giao.

- Hoạt động kiểm tra chuyên ngành, kiểm tra liên ngành, chất lượng kiểm tra một số đoàn không cao; một số đoàn thiếu kế hoạch, giải pháp cụ thể khi tiến hành kiểm tra; nhiều đoàn kiểm tra không ghi nhận kết quả làm việc bằng biên bản, không có báo cáo; không nêu ra được những tồn tại, hạn chế qua kết quả kiểm tra; xử lý chưa nghiêm, dẫn đến số đơn vị và số cuộc kiểm tra nhiều nhưng sai phạm phát hiện ít.

- Tình hình đơn thư phát sinh không nhiều, nhưng nhiều nội dung đơn thư phức tạp, trong đó nhiều yếu tố do lịch sử để lại nên khi giải quyết gặp nhiều vướng mắc về cơ chế, chính sách.

B. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020

1. Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý sau thanh tra

- Tập trung huy động mọi nguồn lực để thực hiện hoàn thành kế hoạch thanh tra đã xây dựng. Kết luận 02 cuộc thanh tra đột xuất về đất lâm nghiệp tại xã Thượng Lộ và xã Thượng Quảng, đồng thời chủ động triển khai thanh tra đột xuất khi có vụ việc phát sinh.

- Triển khai kiểm tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong việc chấp hành các kết luận thanh tra, kiểm tra và quyết định xử lý sau thanh tra.

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các tổ công tác, các đoàn liên ngành đẩy mạnh công tác kiểm tra các tổ chức, cơ quan, đơn vị, cá nhân. Chuẩn bị chu đáo, kết luận rõ ràng và xử lý nghiêm minh.

- Đối với việc thực hiện Kết luận thanh tra số 270/KL-UBND và Kết luận thanh tra số 117/KL-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh: Tổ chức đi thực tế hiện trường xác định lại ranh giới; thiết lập hồ sơ địa chính diện tích có nguồn gốc từ Ban quản lý rừng phòng hộ huyện, Vườn Quốc gia Bạch Mã bàn giao. UBND các xã phối hợp các ngành rà soát toàn bộ diện tích đất lâm nghiệp, xác định được chủ thể sử dụng đất, đồng thời đề xuất phương án giao/cho thuê đất hiện chưa sử dụng hoặc đất rừng tự nhiên đề xuất phương án giao cho cộng đồng quản lý bảo vệ. Phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, địa phương triển khai thực hiện Kết luận 270 gắn với thực hiện Chỉ thị 65 một cách đồng bộ tránh trùng lặp hoặc chồng chéo.

- Đối với việc thực hiện các Kết luận thanh tra và Quyết định xử lý sau thanh tra có hiệu lực pháp luật của huyện: Đôn đốc thu hồi số tiền 175,3 triệu đồng liên quan thuế tài nguyên, phí BVMT của các doanh nghiệp trong năm 2018 của 02 doanh nghiệp chưa nộp và số tiền còn thiếu tại Thường trực UBMTTQVN huyện. Tổ chức kiểm tra, đôn đốc

các tổ chức, cơ quan, đơn vị cá nhân khác chấp hành khắc phục các sai phạm, khuyết điểm sau khi có kết luận thanh tra.

2. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

- Duy trì thường xuyên, nghiêm túc và đảm bảo chất lượng công tác tiếp công dân tại trụ sở và lưu động theo lịch đã xây dựng. Chỉ đạo xử lý kịp thời các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo qua tiếp công dân. Đẩy mạnh công tác hòa giải ở cơ sở, góp phần ổn định an ninh trật tự ở thôn, tổ dân phố, hạn chế phát sinh vụ việc phức tạp.

- Tập trung xử lý các đơn thư còn tồn đọng, các trường hợp có khó khăn, vướng mắc kiến nghị UBND tỉnh và các cơ quan liên quan của tỉnh cho ý kiến xử lý. Giải quyết kịp thời các đơn thư khi phát sinh.

- Triển khai tuyên truyền pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo Kế hoạch đã xây dựng.

- Tổ chức kiểm tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND của 06 xã trong việc thực hiện quy định của pháp luật về tiếp công dân; giải quyết đơn thư.

3. Công tác phòng, chống tham nhũng

- Triển khai thi hành Luật Phòng chống tham nhũng số 36/2018/QH14 và triển khai công tác kê khai, minh bạch TSTN khi có hướng dẫn; triển khai tuyên truyền pháp luật về PCTN trên hệ thống phát thanh FM của các xã, thị trấn.

- Triển khai đồng bộ các giải pháp về phòng ngừa tham nhũng như đẩy mạnh công tác duyệt quyết toán; kiểm tra rà soát các văn bản QPPL do HĐND và UBND huyện và các xã, thị trấn ban hành; kiểm tra rà soát các thủ tục hành chính và công tác cải các hành chính ở các cơ quan đơn vị; kiểm tra về công khai minh bạch trong hoạt động của một số cơ quan, đơn vị, địa phương; tăng cường kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 32/CT-UBND của UBND tỉnh về đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương hành chính.

- Tiến hành thực hiện việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo có thời hạn; chuyển đổi vị trí công tác đối với một số công chức các phòng, ban chuyên môn trực thuộc.

- Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung các chế độ, định mức tại Quy chế chi tiêu nội bộ phù hợp với các quy định hiện hành, đảm bảo khả thi, hiệu quả và tiết kiệm.

- Tổ chức kiểm tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong việc chấp hành pháp luật về phòng chống tham nhũng; việc tổ chức triển khai kê khai, công khai, minh bạch tài sản thu nhập năm 2020.

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo trước HĐND huyện theo luật định./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- Thanh tra tỉnh;
- TT BTV HU;
- Các Ban, UBKT, VP HU;
- HĐND huyện: TT, Ban PC, các Đại biểu;
- CT & các PCT UBND huyện;
- Các CQ, ban ngành, đoàn thể;
- Các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, TTr (Hs PCTN-Tuấn).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Trần Quốc Phụng